

ผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ๒๕๖๗) ส.น.ประชาชน

ข้อ	ข้อมูล	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่					
๑	การปฏิบัติหน้าที่	จัดการประชุม มอบนโยบาย ชี้แจงคู่มือการปฏิบัติหน้าที่	-ส.ต.อ.สรารุช อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) ส.น.ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ					
๒	การใช้งบประมาณ	จัดประชุมชี้แจง ประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านช่องทางสาธารณะ	-พ.ต.ต.กริชเพชร บำรุงบ้านท่อม สว.อก.ส.น.ประชาชน -ส.ต.อ.สรารุช อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) ส.น.ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ					
๓	การใช้อำนาจ	จัดประชุมชี้แจง อธิบายหลักตัวบทกฎหมาย หลักเกณฑ์ บริหารกำลัง ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ	-พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตน์ ผกก.ส.น.ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินราชการ					
๔	การใช้ทรัพย์สิน ราชการ	การใช้ทรัพย์สินราชการ รวมทั้งอาวุธปืนและยานพาหนะ การเบิกจ่ายหรือยืม คู่มือการปฏิบัติ ทำการประชุมชี้แจง	-พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตน์ ผกก.ส.น.ประชาชน -พ.ต.ต.กริชเพชร บำรุงบ้านท่อม สว.อก.ส.น.ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต					
๕	การแก้ไขปัญหา การทุจริต	การประกาศการต่อต้านการทุจริต ประชุมหรือทำการ แสดงว่า ต่อด้านการทุจริต	-พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตน์ ผกก.ส.น.ประชาชน -ส.ต.อ.สรารุช อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) ส.น.ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน					
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	ความเต็มใจในการบริการประชาชน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาการดำเนินการ ติดป้ายแสดงคู่มือการให้บริการประชาชน เส้นทางห้องน้ำ และการบริการน้ำดื่ม	-พ.ต.ต.กริชเพชร บำรุงบ้านท่อม สว.อก.สน.ประชาชื่น -ส.ต.อ.สราวุธ อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร					
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ เช่น คู่มือการบริการประชาชน เป็นต้น การสร้างภาพลักษณ์ของหน่วย ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน แสดงรูปแบบการติดต่อราชการแบบออนไลน์ อาทิเช่น แจ้งความออนไลน์ ชำระค่าปรับออนไลน์ เป็นต้น	-พ.ต.ท.ธรรมภณ วงษ์จันทร์เพ็ญ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น -ส.ต.ต.ภาณุพงศ์ เครือบุตร ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ประชาชื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน					
๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	ปรับปรุงการบริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน การมีส่วนร่วมของ กต.ตร.+จิตอาสา อาทิเช่น E-Service ของสถานี เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงถึงการบริการในสถานี	-พ.ต.ต.กริชเพชร บำรุงบ้านท่อม สว.อก.สน.ประชาชื่น -ส.ต.อ.สราวุธ อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล					
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (0๑-0๖) ๙.๒ การบริหารงาน (0๗-0๑๑) ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (0๑๒-0๑๕) ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (0๑๖) ๙.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (0๑๗) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ กำหนดประเด็นที่ต้องสรุปและพัฒนา รวมถึงมาตรการ	-ส.ต.อ.สราวุธ อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต					
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๐๑๘-๐๒๓) ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (๐๒๔-๐๒๕) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ กำหนดประเด็นที่ต้องสรุปและพัฒนา รวมถึงมาตรการ	-ส.ต.อ.สราวุธ อุ่ณกาย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เสร็จสิ้น ไม่มีปัญหาอุปสรรค

พ.ต.อ.

(สัญญา อุบลวิวัฒนา)

ผกก.สน.ประชาชื่น